



รายละเอียดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ
ของสำนักงานการคลัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ตัวชี้วัดที่ 012_1 : ระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพ ระบบการเงินและบัญชี
 หน่วยวัด : ระดับ
 น้ำหนัก : ร้อยละ 30 (รอบ 1 : วัดเฉพาะประเด็นที่ 1 และ 2) , ร้อยละ 15 (รอบ 2)
 คำอธิบาย :

ระดับความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพ ระบบการเงินและบัญชี พิจารณาจาก
ประเด็นที่ 1 มีการรวบรวมปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการเงินหรือบัญชี และการจัดทำรายงานทางการเงินจากศาลยุติธรรมและ/หรือจากสำนัก ศาลยุติธรรมประจำภาคและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานเสนอเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
ประเด็นที่ 2 ศึกษา และวิเคราะห์ แนวนโยบายการบัญชีภาครัฐและมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐ และ/หรือระเบียบการเงิน การคลังที่เกี่ยวข้อง
ประเด็นที่ 3 จัดทำแนวทาง มาตรการ เพื่อการพัฒนางานการเงินและ/หรือบัญชีและ/ หรือการบัญชีภาครัฐ พร้อมทั้งเสนอเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อ ทราบและ/หรือขอรับจัดสรรงบประมาณ
ประเด็นที่ 4 แจ้างแนวทาง มาตรการ การบัญชีภาครัฐให้ศาลทั่วประเทศเพื่อการพัฒนา งานถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ประเด็นที่ 5 มีการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพด้านการเงินและ/หรือบัญชีเพื่อเสนอ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- 1 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	$\sum (W_i \times SM_i) = 1$
2	$\sum (W_i \times SM_i) = 2$
3	$\sum (W_i \times SM_i) = 3$
4	$\sum (W_i \times SM_i) = 4$
5	$\sum (W_i \times SM_i) = 5$

รอบที่ 1

ตารางและสูตรการคำนวณ :

ตัวชี้วัด (i)	น้ำหนัก (W _i)	เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับ ความสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด					คะแนน ที่ได้ (SM _i)	คะแนน ถ่วงน้ำหนัก (W _i × SM _i)
		1	2	3	4	5		
ประเด็นที่ 1	0.5	ไม่มี				มี	SM ₁	(W ₁ × SM ₁)
ประเด็นที่ 2	0.5	ไม่มี				มี	SM ₂	(W ₂ × SM ₂)
รวม	1.0							$\sum (W_i \times SM_i)$

รอบที่ 2

ตารางและสูตรการคำนวณ :

ตัวชี้วัด (i)	น้ำหนัก (W _i)	เกณฑ์การให้คะแนนเทียบกับระดับความสำเร็จตามเป้าหมายของตัวชี้วัด					คะแนนที่ได้ (SM _i)	คะแนนถ่วงน้ำหนัก (W _i × SM _i)
		1	2	3	4	5		
ประเด็นที่ 1	0.2	ไม่มี				มี	SM ₁	(W ₁ × SM ₁)
ประเด็นที่ 2	0.2	ไม่มี				มี	SM ₂	(W ₂ × SM ₂)
ประเด็นที่ 3	0.3	ไม่มี				มี	SM ₃	(W ₃ × SM ₃)
ประเด็นที่ 4	0.1	ไม่มี				มี	SM ₄	(W ₄ × SM ₄)
ประเด็นที่ 5	0.1	ไม่มี				มี	SM ₅	(W ₅ × SM ₅)
รวม	1.0							Σ (W_i × SM_i)

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ

$$\frac{\sum (W_{1-n} \times SM_{1-n})}{\sum W_{1-n}} \quad \text{หรือ} \quad \frac{(W_1 \times SM_1) + (W_2 \times SM_2) + \dots + (W_n \times SM_n)}{W_1 + W_2 + \dots + W_n}$$

W หมายถึง น้ำหนักความสำคัญที่ให้ในแต่ละประเด็นวัด และผลรวมของน้ำหนักของทุกประเด็นเท่ากับ 1

SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบผลการดำเนินงานของแต่ละประเด็นวัดที่นำมาประเมินผลกับเกณฑ์การให้คะแนน

n หมายถึง ลำดับที่ของประเด็นที่นำมาประเมิน

เงื่อนไข :

ประเด็นที่ 1 มีการรวบรวมปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการเงินหรือบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงินจากศาลยุติธรรมและ/หรือจากสำนักศาลยุติธรรมประจำภาคและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานเสนอเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ดังนี้

มี หมายถึง หน่วยงานมีการรวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการเงินหรือบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงินจากศาลยุติธรรมและ/หรือจากสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานเสนอเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

ไม่มี หมายถึง หน่วยงานมีการรวบรวมปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการเงินหรือบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงินจากศาลยุติธรรมและ/หรือจากสำนักศาลยุติธรรมประจำภาคและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่มีหลักฐานที่แสดงถึงการสรุปผลการดำเนินงานเสนอเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

<u>ประเด็นที่ 2</u>	ศึกษา และวิเคราะห์ แนวนโยบายการบัญชีภาครัฐและมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐ และ/หรือระเบียบการเงิน การคลังที่เกี่ยวข้อง
	<p>มี หมายถึง หน่วยงานมีการศึกษา และวิเคราะห์ แนวนโยบายการบัญชีภาครัฐและมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐ และ/หรือระเบียบการเงิน การคลังที่เกี่ยวข้องโดยมีหลักฐานที่แสดงถึงผลการศึกษาและวิเคราะห์ดังกล่าว</p> <p>ไม่มี หมายถึง หน่วยงานมีการศึกษา และวิเคราะห์ แนวนโยบายการบัญชีภาครัฐและมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐ และ/หรือระเบียบการเงิน การคลังที่เกี่ยวข้องแต่ไม่มีหลักฐานที่แสดงถึงผลการศึกษาและวิเคราะห์ดังกล่าว</p>
<u>ประเด็นที่ 3</u>	จัดทำแนวทาง มาตรการ เพื่อการพัฒนางานการเงินและ/หรือบัญชีและ/หรือการบัญชีภาครัฐ พร้อมทั้งเสนอเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อทราบและ/หรือขอรับจัดสรรงบประมาณ
	<p>มี หมายถึง หน่วยงานมีการจัดทำแนวทาง มาตรการ เพื่อการพัฒนางานการเงินและ/หรือบัญชีและ/หรือการบัญชีภาครัฐโดยมีหลักฐานที่แสดงถึงการจัดทำแนวทาง มาตรการดังกล่าว</p> <p>ไม่มี หมายถึง หน่วยงานมีการจัดทำแนวทาง มาตรการ เพื่อการพัฒนางานการเงินและ/หรือบัญชีและ/หรือการบัญชีภาครัฐแต่ไม่มีหลักฐานที่แสดงถึงการจัดทำแนวทาง มาตรการดังกล่าว</p>
<u>ประเด็นที่ 4</u>	แจ้งแนวทาง มาตรการ การบัญชีภาครัฐให้ศาลทั่วประเทศเพื่อการพัฒนางานถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน
	<p>มี หมายถึง หน่วยงานมีการแจ้งแนวทาง มาตรการ การบัญชีภาครัฐให้ศาลทั่วประเทศเพื่อการพัฒนางานถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีหลักฐานที่แสดงถึงการแจ้งแนวทางมาตรการ การบัญชีภาครัฐให้ศาลทั่วประเทศ</p> <p>ไม่มี หมายถึง หน่วยงานมีแจ้งแนวทาง มาตรการ การบัญชีภาครัฐให้ศาลทั่วประเทศเพื่อการพัฒนางานถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่ไม่มีหลักฐานที่แสดงถึงหลักฐานที่แสดงถึงการแจ้งแนวทางมาตรการ การบัญชีภาครัฐให้ศาลทั่วประเทศ</p>
<u>ประเด็นที่ 5</u>	มีการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพด้านการเงินและ/หรือบัญชีเพื่อเสนอเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
	มี หมายถึง หน่วยงานมีการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพด้านการเงินและ/หรือบัญชีเพื่อเสนอเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

ไม่มี หมายถึง หน่วยงาน**ไม่มี**การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพด้านการเงินและ/หรือบัญชีเพื่อเสนอเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

แนวทางการประเมิน :

ประเด็นวัด	แนวทางการประเมินผล
<p>ประเด็นที่ 1 มีการรวบรวมปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการเงินหรือบัญชี และการจัดทำรายงานทางการเงินจากศาลยุติธรรมและ/หรือจากสำนักศาลยุติธรรมประจำภาคและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานเสนอเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม</p>	<p>ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - บันทึก/หนังสือ/รายงานการประชุม/เอกสารที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานได้มีการรวบรวมปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการเงินหรือบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงินจากศาลยุติธรรมและ/หรือจากสำนักศาลยุติธรรมประจำภาคและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว - บันทึก/หนังสือ/รายงานการประชุม/เอกสารที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานได้มีการเสนอเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมพิจารณา เพื่อจัดทำคำขอขบประมาณหรือแนวทาง มาตรการ เพื่อการพัฒนาทางการเงินและ/หรือบัญชีดังกล่าว
<p>ประเด็นที่ 2 ศึกษา และวิเคราะห์ แนวนโยบายการบัญชีภาครัฐและมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐ และ/หรือระเบียบการเงิน การคลังที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - บันทึก/หนังสือ/รายงานการประชุม/เอกสารที่แสดงให้เห็นถึงการศึกษา และวิเคราะห์ แนวนโยบายการบัญชีภาครัฐและมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐ และ/หรือระเบียบการเงิน การคลังที่เกี่ยวข้อง
<p>ประเด็นที่ 3 จัดทำแนวทาง มาตรการ เพื่อการพัฒนาทางการเงินและ/หรือบัญชีและ/หรือการบัญชีภาครัฐ พร้อมทั้งเสนอเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อทราบและ/หรือขอรับจัดสรรงบประมาณ</p>	<p>ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - บันทึก/หนังสือ/รายงานการประชุม/เอกสารที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานได้มีการจัดทำแนวทาง มาตรการ เพื่อการพัฒนาทางการเงินและ/หรือบัญชีและ/หรือการบัญชีภาครัฐ
<p>ประเด็นที่ 5 มีการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพด้านการเงินและ/หรือบัญชีเพื่อเสนอเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม</p>	<p>ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - บันทึก/หนังสือ/รายงานการประชุม/เอกสารที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานได้มีการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพด้านการเงินและ/หรือบัญชีเพื่อเสนอเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ดังกล่าว

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

1.	หนังสือ/บันทึก/เอกสารที่แสดงถึงการรวบรวมปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการเงินหรือบัญชีและการจัดทำรายงานทางการเงินจากศาลยุติธรรมและ/หรือจากสำนักศาลยุติธรรมประจำภาคและ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.	หนังสือ/บันทึก/เอกสารที่แสดงถึงการเสนอเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมพิจารณา เพื่อจัดทำคำของบประมาณหรือแนวทาง มาตรการ เพื่อการพัฒนางานการเงินและ/หรือบัญชี
3.	หนังสือ/บันทึก/เอกสารที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานได้มีการจัดทำแนวทางมาตรการ เพื่อการพัฒนางานการเงินและ/หรือบัญชีและ/หรือการบัญชีภาครัฐ
4.	หนังสือ/บันทึก/เอกสารที่แสดงถึงจัดทำแนวทาง มาตรการ เพื่อการพัฒนางานการเงินและ/หรือบัญชีและ/หรือการบัญชีภาครัฐ
5.	หนังสือ/บันทึก/เอกสารที่แสดงถึงการแจ้งแนวทาง มาตรการ การบัญชีภาครัฐให้ศาลทั่วประเทศเพื่อการพัฒนางานถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน
6.	หนังสือ/บันทึก/เอกสารที่แสดงถึงการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพด้านการเงินและ/หรือบัญชี เพื่อเสนอเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

ตัวชี้วัดที่ 012_2 : ความสำเร็จในการจัดท่างบการเงินรวมทั่วประเทศที่สอดคล้องกับหลักการและนโยบายของการบัญชี การคลัง เพื่อเสนอเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลาง

หน่วยวัด : สำเร็จ/ไม่สำเร็จ

น้ำหนัก : ร้อยละ 15 (รอบ 2)

คำอธิบาย :

ความสำเร็จในการจัดท่างบการเงินรวมทั่วประเทศที่สอดคล้องกับหลักการและนโยบายของการบัญชี การคลัง เพื่อเสนอเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลาง มีหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน :

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	ไม่สำเร็จ หมายถึง มีการจัดท่างบการเงินรวมทั่วประเทศที่สอดคล้องกับหลักการและนโยบายของการบัญชี การคลัง ปีงบประมาณ เพื่อเสนอเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมแล้วเสร็จ แต่ส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลาง <u>ไม่ทันกำหนดเวลา</u>
2	
3	
4	
5	สำเร็จ หมายถึง มีการจัดท่างบการเงินรวมทั่วประเทศที่สอดคล้องกับหลักการและนโยบายของการบัญชี การคลัง ปีงบประมาณ เพื่อเสนอเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมแล้วเสร็จและส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลาง <u>ภายในกำหนดเวลา</u>

แนวทางการประเมิน :

พิจารณาจากเอกสาร/หลักฐานว่าหน่วยงานสามารถจัดท่างบการเงินรวมทั่วประเทศที่สอดคล้องกับหลักการและนโยบายของการบัญชี การคลัง เพื่อเสนอเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมส่งภายในกำหนดเวลาตามที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลางได้กำหนดไว้

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

1.	หนังสือ/บันทึก/เอกสารที่แสดงถึงความสำเร็จในการจัดท่างบการเงินรวมทั่วประเทศที่สอดคล้องกับหลักการและนโยบายของการบัญชี การคลัง เพื่อเสนอเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลาง
----	--

ตัวชี้วัดที่ 012_4 : ร้อยละค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของการรายงานการเงินของสำนักงานศาลยุติธรรมให้สอดคล้องตามหลักและนโยบายการบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

หน่วยวัด : ร้อยละ

น้ำหนัก : ร้อยละ 20 (รอบ 1 : วัดเฉพาะประเด็นที่ 1-2 และ 2.1) , ร้อยละ 20 (รอบ 2)

คำอธิบาย :

ร้อยละค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จของการรายงานการเงินของสำนักงานศาลยุติธรรมให้สอดคล้องกับหลักการนโยบายภาครัฐและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ พิจารณาจาก

ประเด็นที่ 1 ร้อยละของการจัดทำรายงานฐานะเงินงบประมาณประจำปีของสำนักงานศาลยุติธรรม (รายเดือน) เสนอผู้บริหารได้ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันสิ้นเดือน

ประเด็นที่ 2 ร้อยละค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการรายงานทางการเงินที่รายงาน สดง.ครบทุกประเภท โดยสอดคล้องกับหลักและนโยบายการบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

ประเด็นที่ 2.1 รายงานการเงินประจำเดือน

(จำนวน ๒ รายงาน ได้แก่ รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS งบเดือน (ใบสำคัญ)

ประเด็นที่ 2.2 รายงานการเงินประจำปี

(ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่าย และหมายเหตุประกอบงบการเงิน)

เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้

ระดับที่ 1	65	เท่ากับ 1 คะแนน
ระดับที่ 2	70	เท่ากับ 2 คะแนน
ระดับที่ 3	75	เท่ากับ 3 คะแนน
ระดับที่ 4	80	เท่ากับ 4 คะแนน
ระดับที่ 5	85	เท่ากับ 5 คะแนน

ตารางและสูตรการคำนวณ :

ตัวชี้วัด (i)	น้ำหนัก (W _i)	คะแนนที่ได้ (SM _i)	คะแนนถ่วงน้ำหนัก (W _i × SM _i)
ประเด็นที่ 1	0.5	SM ₁	(W ₁ × SM ₁)
ประเด็นที่ 2	0.5	SM ₂	(W ₂ × SM ₂)
รวม	1.0		Σ (W _i × SM _i)

ผลรวมคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ

$$\frac{\sum (W_{1-n} \times SM_{1-n})}{\sum W_{1-n}} \quad \text{หรือ} \quad \frac{(W_1 \times SM_1) + (W_2 \times SM_2) + \dots + (W_n \times SM_n)}{W_1 + W_2 + \dots + W_n}$$

- W หมายถึง น้ำหนักความสำคัญที่ให้ในแต่ละประเด็นวัด และผลรวมของน้ำหนักของทุกประเด็นเท่ากับ 1
- SM หมายถึง คะแนนที่ได้จากการเทียบผลการดำเนินงานของแต่ละประเด็นวัดที่นำมาประเมินผลกับเกณฑ์การให้คะแนน
- n หมายถึง ลำดับที่ของประเด็นที่นำมาประเมิน

เงื่อนไข :

ประเด็นที่ 1 ร้อยละของการจัดทำรายงานฐานะเงินงบประมาณประจำปีของสำนักงานศาลยุติธรรม (รายเดือน) เสนอผู้บริหารได้ภายใน 5 วันทำการนับจากวันสิ้นเดือน โดยคำนวณตามสูตร ดังนี้

$$= \left(\frac{\text{จำนวนครั้งที่รายงานฐานะเงินงบประมาณประจำปีได้ภายใน 5 วันทำการนับจากวันสิ้นเดือน}}{\text{จำนวนครั้งของการจัดทำรายงานฐานะเงินงบประมาณประจำปีทั้งหมด}} \right) \times 100$$

หมายเหตุ : ยกเว้นกรณีการจัดทำรายงานประจำเดือนกันยายนที่ต้องรอข้อมูลเงินกันฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประเด็นที่ 2 ร้อยละค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการรายงานทางการเงินที่รายงาน สตง.ครบทุกประเภท โดยสอดคล้องกับหลักและนโยบายการบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ โดยพิจารณาจาก ประเด็นวัดย่อย ดังนี้

ประเด็นที่ 2.1 รายงานการเงินประจำเดือน

ประเด็นที่ 2.2 รายงานการเงินประจำปี

โดยคำนวณตามสูตร ดังนี้

$$= \left(\frac{\text{จำนวนประเภทรายงานทางการเงินที่รายงาน สตง.ได้}}{\text{จำนวนประเภทรายงานทางการเงินทั้งหมดที่ต้องรายงาน สตง.}} \right) \times 100$$

หมายเหตุ : รายงานทางการเงินที่รายงาน สตง. ประกอบด้วย

- รายงานการเงินประจำเดือน (12 เดือน) จำนวน 2 รายงาน ได้แก่ รายงานงบทดลองจากระบบ GFMS และงบเดือน (ใบสำคัญ)
- รายงานการเงินประจำปี (1 ครั้ง) ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่าย และ หมายเหตุประกอบงบการเงิน

แนวทางการประเมิน :

พิจารณาจากผลการคำนวณตามสูตร นำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การให้คะแนนที่กำหนด พร้อมทั้งพิจารณาเอกสาร/หลักฐานประกอบว่าหน่วยงานมีการดำเนินการในประเด็นดังกล่าว

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล :

1.	หนังสือ/บันทึก พร้อมเอกสารที่แสดงถึงการจัดทำรายงานฐานะเงินงบประมาณประจำปีของสำนักงานศาลยุติธรรม (รายเดือน) เสนอผู้บริหารได้ภายใน 5 วันทำการ นับจากวันสิ้นเดือน
2.	หนังสือ/บันทึก พร้อมเอกสารที่แสดงถึงรายงานทางการเงินที่รายงาน สตง. ครบทุกประเภท โดยสอดคล้องกับหลักและนโยบายการบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ และมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ